

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๓/ ๑๖๕๕๔



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิชาวัลย์) มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนตลอดชีวิต เพื่อก้าวข้ามการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การเรียนรู้ออนไลน์ หรือ Online Learning นวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยในเบื้องต้นมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานสายสามัญและสายอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคการเรียนรู้ให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ และพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีความทันสมัย แต่ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีข้อมูลการใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและความต้องการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนเอกชนแต่ละโรงเรียนไม่ครบถ้วน เพียงพอ ต่อการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงขอให้ท่านดำเนินการตอบแบบสำรวจออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน [www.opec.go.th](http://www.opec.go.th) หัวข้อ “ประเด็นร้อน” ชื่อแบนเนอร์ “แบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ให้แล้วเสร็จภายใน วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะได้นำข้อมูลไปดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมณฑล ภาคสุวรรณ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานทะเบียน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๑๗๔๙